

ครบทุกรส สดทุกเรื่อง

ข่าวสด

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2542 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3,217 ราคา 8 บาท

การศึกษา - หน้า 5

ม.แม่ฟ้าหลวงเร่งพัฒนาศักยภาพรองรับศ.ใหม่

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนได้ประมาณ 1 ภาคเรียนการศึกษาแล้ว ซึ่งถือว่ามีความคืบหน้าในด้านต่างๆ ไปมาก ดังนั้น จึงเป็นระยะเริ่มต้นของการเปิดดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระยะที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง รวมไปถึงประชาชนทั่วไป ที่จะส่งบุตรเข้ามาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในอนาคต

ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการเฟ้นหาคณาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานสอนและมีผลงานด้านงานวิจัย โดยจะมุ่งเน้นให้อาจารย์แต่ละคนได้ผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการพัฒนาระบบการสอนและถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ

“อีก 3 ปีข้างหน้า คาดว่ามหาวิทยาลัยจะมีคณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ และมีจำนวนเพียงพอแก่นักศึกษาและสาขาวิชาที่จะเพิ่มขึ้น โดยในขณะนี้ได้มีการประกาศรับสมัครอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและภาษาศาสตร์ ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ”

รศ.ดร.วันชัย กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงสร้างจำ

นวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งหมดภายหลังจากมหาวิทยาลัยเสร็จสมบูรณ์แล้วว่าจะสามารถเปิดรับนักศึกษาได้ทั้งหมด ประมาณ 8,000 คน อาจารย์ประจำ 400 คน และบุคลากรไม่เกิน 500 คน หรือสัดส่วนอาจารย์และนักศึกษาประมาณ 1 : 15-25 คน ส่วนบุคลากรนั้นจะมาจากคนในท้องถิ่นใกล้เคียงประมาณ 50%-60%

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดให้ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุนเยาวชนของไทยให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับการเปิดรับสมัครอาจารย์ประจำนั้น ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ คือ วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ (เน้นพืช) ชีววิทยา (เน้นพืช) เคมี คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุลชีวอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ บัญชี บริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทย และสากล และด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และภาษาญี่ปุ่น